



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 24 กันยายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน newplus กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า มติชนออนไลน์ สำนักข่าวไทย เพจ Gossip สาสุข</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดคลินิกกัญชาเป็นครั้งที่ 4 และเป็นวันแรกที่มีการจ่ายยาคุชไฮยาซีน ช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับและช่วยให้เจริญอาหาร โดยผู้ป่วยต้องผ่านการตรวจคัดกรองและประเมินโดยแพทย์แผนไทยด้วยแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ (PSQI) และอื่น ๆ กรณีผู้ป่วยรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้ผล</p> <p>-โพสต์ข้อความว่า ครบรอบ 1 เดือนของการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ มีการส่งจ่ายน้ำมันกัญชาแค่ 80 ขวด จาก 6,000 ขวด ถือว่าเป็นความล้มเหลว ซึ่งก่อนหน้านี้ รมว.สธ.เคยให้สัมภาษณ์ว่าจะพยายามให้ออก.ผลิตให้ได้มากกว่า 1 ล้านขวด ภายใน 6 เดือน เพราะคาดหวังว่าความต้องการจะสูง ปัญหาใหญ่คือ แพทย์ผู้ปฏิบัติงานในรพศ./รพท. ซึ่งเป็นที่ตั้งของคลินิกกัญชาไม่ได้เชื่อในสรรพคุณของกัญชา และยังคงรู้สึกว่าการกัญชาเป็นสารเสพติด แพทย์บางคนยืนยันจะไม่ส่งจ่ายกัญชาเด็ดขาด เช่นเดียวกับพยาบาล บุคลากรสาธารณสุขหลายคนที่ยังเห็นผลข้างเคียงจากการใช้น้ำมันกัญชา และในทางปฏิบัติยังเป็นได้ยาก เพราะมีเรื่องความเสี่ยงที่ต้องรับหากเกิดการใช้จ่ายผิด ๆ และเรื่องความรู้ที่ต้องมีอีกมาก</p> <p>ความคาดหวังว่าจะให้ไทยเป็นศูนย์กลางของโลก มีการปลูกกันทั่วประเทศครัวเรือนละ 6 ต้น หรือส่งออกไปต่างประเทศสร้างรายได้เป็นแสนล้านบาทยังไม่เห็นทางก้าวหน้า ทางเลือกจึงมีเพียง รมว.สธ.ต้องผลักดันมากขึ้น หรือยอมรับความผิดพลาด แล้วทำกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างค่อยเป็นค่อยไป</p>
<p>มติชน ผู้จัดการ หน้า ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดเผยถึงแนวทางการยกเลิกการใช้สารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ว่า นายกฯ มีบันทึกส่งมาให้โดยเน้นว่าอย่าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนและเกษตรกร ดังนั้น สธ.จึงต้องเข้ามามีบทบาทและได้พูดคุยกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทุกคนเห็นในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นคิดว่าสารพิษเหล่านี้จะต้องหมดไป แต่ต้องหาสิ่งอื่นมาทดแทน เพื่อที่เกษตรกรจะได้มีผลกระทบต่อสุขภาพน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย</p> <p>-เสนอข่าว นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์หลักของการศึกษา คือ แก้ไขปัญหาคนไทยได้รับภัยจากสารเคมีร้ายแรงที่ปนเปื้อนในพืชผลการเกษตรและในสิ่งแวดล้อม ซึ่งกมธ.ทุกคนทำงานร่วมกันเป็นเอกภาพ มั่นใจว่าจะเสร็จภารกิจใน 60 วัน ตามที่สภามอบหมาย</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สำนักข่าวไทย NBT</p>	<p>พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานประชุม กก.สมุนไพรแห่งชาติ โดยมี นพ.สุชัช ภาณุจนพิมาย ปลัด สธ. นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม และกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อรับทราบผลการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการปรับปรุงในส่วนวิธีการอนุญาตขึ้นทะเบียนยาให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ช่วยให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกสู่ตลาดมากขึ้น เพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ สร้างรายได้เกษตรกรไทย กระตุ้นเศรษฐกิจชาติให้แข็งแรง ได้มอบเป็นนโยบายให้ ออย. แก้ไขจุดที่เป็นปัญหาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเห็นชอบและขึ้นทะเบียนให้ได้มากที่สุด</p>
<p>สยามรัฐ ไทยโพสต์ ข่าวสด ไทยรัฐ คมชัดลึก ไทยรัฐออนไลน์ มติชน</p>	<p>น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวภายหลังการลงนามความเข้าใจเพื่อการเสริมสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้ด้านจิตวิทยาแก่บุคลากร ก.พัฒนาสังคมฯ ในการดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ระหว่าง ก.พัฒนาสังคมฯ และ ก.สาธารณสุข ว่าการลงนามครั้งนี้เป็นการส่งคนของกรมสุขภาพจิตไปอบรมให้แก่ จนท.พม. ส่วนการเยียวยาประชาชนภายหลังน้ำลด ก.สาธารณสุขมีความพร้อมอยู่แล้ว โดยเฉพาะการรับมือกับการแพร่ของโรคหลัง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ออนไลน์สุดสัปดาห์ ผจก.ออนไลน์ เนชั่นทีวี</p>	<p>น้ำลด ที่ผ่านมามีประชาชนเกิดภาวะเครียดเป็นร้อยรายและเครียดอย่างหนัก 22 ราย ส่วนการชดเชยเยียวยา นายกา ได้สั่งการให้ทุกกระทรวงเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึง รวดเร็ว เร่งรัดขั้นตอนโดยไม่ผิดระเบียบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า ช่วงวันที่ 23-26 ก.ย. 2562 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส เริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - จ.อุบลราชธานี น้ำลดลงเรื่อยๆ และอุณหภูมิลดลง 3-5 องศาเซลเซียส อ.เมือง อ.วารินชำราบ และ อ.สว่างวีระวงศ์ ยังตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 42 จุด ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับน้ำขังเริ่มเน่าเสีย - อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว น้ำท่วม 4 หมู่บ้าน โดยเฉพาะบ้านหันทราย - จ.ปราจีนบุรี น้ำท่วมตลาดเก่าเทศบาล ต.กบินทร์บุรี ระดับน้ำ 30-50 ซม. - พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม.เตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอด 24 ชม. และจะดำเนินการตามแผนรับมือน้ำท่วมไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน
<p>มติชน แนวหน้า กรุงเทพ ธุรกิจ มติชนออนไลน์ mcot ผจก.ออนไลน์ คมชัดลึก</p> <p>แนวหน้า มติชน คมชัดลึก</p>	<p>หมอกควันภาคใต้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ สป.สธ. กรมควบคุมโรค กรมอนามัย ระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่ โดยได้มอบหน้ากากอนามัย และเตรียมการรักษาโรคร้ายต่างๆ - เสนอข่าว นพ.สุชัช ภาณุจันพิมาย ปลัด สธ. ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับ นพ.สจ. ผอ.รพศ./รพท. เขตสุขภาพที่ 11 และ 12 และกล่าวว่า ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับจังหวัดและระดับเขต พร้อมเปิดคลินิกมลพิษต้นแบบที่ จ.ยะลา ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ผ่านศูนย์ปฏิบัติการ หรือเพจ "คนรักอนามัย ใส่ใจคุณภาพอากาศ PM 2.5" สื่อสารเตือนภัยและให้คำแนะนำการปฏิบัติตนแก่ประชาชนอย่างเหมาะสม ดูแลกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษและแจกหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหอบหืด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเล็ก ประมาณ 1 ล้านคน และเฝ้าระวังการเจ็บป่วย 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบผิวหนัง และระบบตา ทั้งนี้ ขอให้ประสานงานทั้งในและนอกสังกัดสธ.ในพื้นที่ จัดหาหน้ากากอนามัยประชาชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งขณะนี้สนับสนุนหน้ากากอนามัยแล้วกว่า 1 แสนชิ้น และให้รายงานการทำงานอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ หากสถานการณ์วิกฤตสีแดง ให้รายงานทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ - เสนอข่าว ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครตรัง ผู้ว่าฯ ตรัง พร้อมคณะ นำหน้ากากอนามัยไปให้แก่ร.เตรียมอนุบาล และ นร.อนุบาล กว่า 900 คน หลังปริมาณฝุ่น PM 2.5 สูง 60 มคก./ลบ.ม. เกินค่ามาตรฐานเป็นวันที่สองแล้ว - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคดหมายลักษณะอากาศ วันที่ 23-26 ก.ย. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย ส่งผลให้หมอกควันจากเกาะสุมาตรา อินโดนีเซียเข้าปกคลุมภาคใต้มากขึ้น โดยฝนที่ตกลงมาจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น - จ.กระบี่ หมอกควันไฟป่ายังคงปกคลุมทั้ง 8 อำเภอและเริ่มมีปริมาณหนาแน่น โดยเฉพาะในตัวเมืองกระบี่ นพ.สจ.กระบี่ ระบุในพื้นที่ที่ไม่มีสถานีวัดคุณภาพอากาศ จึงต้องเทียบเคียงข้อมูลจากภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และตรัง พบว่าเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน กลุ่มเสี่ยงป่วยเป็นโรคเดินหายใจ ได้ให้สสอ.ทั้ง 8 อำเภอ และรพ.สต. โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งเตรียมรับมือ ให้คำแนะนำประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง คนชรา ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ งดทำกิจกรรมในที่โล่ง พร้อมเตรียมหน้ากากอนามัยไว้แจกประชาชนมากกว่า 1 หมื่นชิ้น และขอสนับสนุนเครื่องวัดคุณภาพอากาศ จาก ม.สงขลานครินทร์ นำมาติดตั้งในจ.กระบี่ - นพ.สจ.ตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง ผอ.รพ.ตรัง ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยให้กับเด็กนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 386 คน - รพ.นาโยง จ.ตรัง มีผู้ป่วยมีอาการไอ คัดจมูก และตาแดง เข้ารักษาตัวจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังอยู่ก่อน รวมทั้งเด็กเล็ก ส่วนใหญ่อาการคล้ายๆ กัน เจ้าหน้าที่ได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัย พร้อมให้คำแนะนำการดูแลตนเอง - นพ.เลิศรัตน์ เอกสถาพรสกุล ผอ.รพ.นาโยง กล่าวว่า รพ.มีการรณรงค์ในกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ เช่น เด็กเล็ก คนชรา ผู้สูงอายุ คนที่เป็นหลอดเลือดหัวใจ และผู้ที่มีปัญหาทางเดินหายใจ เพราะเป็นกลุ่มที่เกิดโรคได้ง่าย - นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.รพ.กระบี่ กล่าวว่า ได้แจ้งเครือข่ายให้แจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในที่แจ้ง ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจควรใช้หน้ากากอนามัย ขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินจำนวนผู้ป่วยได้รับผลกระทบได้

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>-ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด โดย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 54 มคก./ลบ.ม. จ.ยะลา 51 มคก./ลบ.ม. จ.ตรัง 60 มคก./ลบ.ม. จ.สตูล 60 มคก./ลบ.ม. และ จ.นราธิวาส 62 มคก./ลบ.ม. อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วน จ.ปัตตานี และ จ.ภูเก็ต คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจุดความร้อนบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซียลดลง แต่ทิศทางของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดเข้าภาคใต้ตอนล่าง ขึ้นสู่ภาคใต้ตอนบน ประเมินว่าระหว่างวันที่ 23-26 ก.ย.นี้ ยังคงมีผลกระทบในหลายจังหวัดภาคใต้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด</p> <p>-กรมควบคุมมลพิษประสานแจ้งเลขธิการอาเซียน เพื่อให้ประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศทางตอนใต้ที่ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันดำเนินการตามข้อตกลงอาเซียน ว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ซึ่งแต่ละประเทศต้องมีมาตรการภายในเพื่อควบคุมการเผาไหม้ไม่ให้เกิดค่ามาตรฐานที่กำหนด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า หมอกควันภาคใต้หนึ่งในต้นเหตุใหญ่คือบริษัทแห่งชาติของไทย เพราะเป็นการเผาป่าดงดิบเพื่อนำพื้นที่ไปปลูกปาล์ม</p>
มติชน คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค	<p>รักษาต้อกระจกฟรี</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองและผ่าตัดรักษาต้อกระจก ประจำปี 2562 ที่วัดศรีเมือง ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีโอกาสมองเห็นอีกครั้ง โดยมี ผวจ.จันทบุรี นพ.สสจ.จันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ป่วยร่วมในโครงการกว่า 1,000 คน</p>
สยามรัฐ	<p>พัฒนาศูนย์ภาวะฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดการสัมมนาเครือข่ายด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระดับนานาชาติ ตั้งเป้าหมายประเทศไทยเป็น SMART EOC ปี 2580 สามารถจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขครบตามเกณฑ์กฏอนามัยระหว่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญและยินดีสนับสนุนการพัฒนาการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการเหตุการณ์ ให้บรรลุผลสำเร็จตามกรอบแนวทางขององค์การอนามัยโลก</p>
สวท. สำนักข่าวไทย มติชน	<p>ภาษีเครื่องดื่มรสหวาน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า หลายภาคส่วนได้หาแนวทางลดการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานของคนไทย ซึ่งมาตรการสำคัญคือการเก็บภาษีสินค้าเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลในปริมาณสูง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ก.ย. 2560 และวันที่ 1 ต.ค. 62 จะมีการปรับภาษีความหวานเพิ่มขึ้นอีกรอบ จึงเร่งสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชน ลดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่มที่มีรสหวานจัด</p>
สยามรัฐ	<p>กิจกรรมวันมหิดล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการด้านการแพทย์ เนื่องในวันมหิดล อาทิ ตรวจวัดสายตา ตรวจวัดคลื่นหัวใจตรวจวัดความดันโลหิต ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน ในเด็กอายุ 7-12 ปี วัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมันเด็ก อายุ 1 ปี-น้อยกว่า 7 ปี ตรวจรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตรวจรักษากับแพทย์แผนจีน ตรวจเช็คเครื่องวัดความดันโลหิต เป็นต้น ตั้งแต่ 08.00-15.00 น. ณ โถงอาคาร 3 สป.สธ.</p>
ไทยรัฐ	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว สำนักอนามัย กทม. รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ กทม. ปี 2562 ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ได้ฉีดวัคซีนให้สัตว์แล้ว 180,087 ตัว ในคลินิกสัตว์แพทย์และศูนย์บริการสาธารณสุข 67,159 ตัว และออกหน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน 112,928 ตัว</p>
ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์	<p>ผลการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณสูง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงผลการชันสูตรศพพริตตี้สาวล้านลาเบล ที่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงถึง 418 mg% ว่า เป็นปริมาณที่สูงมาก ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ อย่างไรก็ตาม ปริมาณแอลกอฮอล์จะผันแปรไปตามปัจจัยต่างๆ ทั้งชนิดสุรา พฤติกรรมการดื่ม เช่น ดื่มตอนท้องว่างจะดูดซึมได้เร็ว หากกินอาหารด้วยจะชะลอการดูดซึม หากค่อยๆ จิบจะมีเวลาให้ร่างกายกำจัดแอลกอฮอล์ออก ซึ่งเฉลี่ยจะกำจัดได้ประมาณ 15-20 mg%ต่อชั่วโมง แต่ถ้าดื่มรวดเดียวเร็วๆ แบบแข่งกันดื่มจะทำให้มีแอลกอฮอล์สูงได้ และมีความ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	แตกต่างกันในแต่ละคนที่ร่างกายกำจัดแอลกอฮอล์ได้เร็วช้าไม่เท่ากัน
ข่าวสด	<p>ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภิน รักษาการ ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวในงานเสวนาสถานการณ์ความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนไทยในครอบครัวนี้ว่า ปี 2560 พบเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปี หรือกลุ่มนักดื่มหน้าใหม่ 2,282,523 คน</p> <p>ภญ.อรทัย วลีวงศ์ นักวิจัยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กล่าวว่าจากการศึกษาผลกระทบของสารโคคาอีนต่อบุคคลรอบข้างผู้ดื่มในประเทศไทย ในกลุ่มประชากรไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,695 คน ในเชียงใหม่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี ชลบุรี และ กทม. พบว่า เคยได้รับผลกระทบด้านจิตใจและความรู้สึกไม่ปลอดภัย ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต เช่น มีปัญหาครอบครัวจากการดื่มของคนอื่น ถูกดูต่ำทุบตี ตกอยู่ในสถานการณ์ไม่ปลอดภัย เห็นเหตุการณ์ความรุนแรง ยิ่งครอบครัวกินเหล้ายิ่งเสี่ยงเพิ่มกว่า 3.3 เท่า จึงต้องมีมาตรการคัดกรองเด็กเสี่ยง ส่งพ่อแม่บำบัด ลดสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง และเพิ่มกิจกรรมเชิงบวกกับเยาวชนเพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่</p>
สวพ.61 ผู้จัดการออนไลน์	<p>เภสัชกร รพ.นาแก คิดค้นฉลากยาช่วยผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "Bob N Sriburom" เภสัชกร รพ.นาแก จ.นครพนม เผยแพร่ข้อมูลว่าได้คิดค้นวิธีช่วยผู้ป่วยสูงอายุอ่านฉลากยาด้วยตัวเองง่ายขึ้น โดยติดสติ๊กเกอร์บนซองยา บอกเวลากินยาด้วยรูปภาพ เช่น เวลาเช้าเป็นรูปพระอาทิตย์ เวลาเย็นเป็นรูปพระอาทิตย์ครึ่งดวง ก่อนนอนเป็นรูปพระจันทร์ เพื่อให้ผู้ป่วยที่สายตาสายตาไม่ดี มองรูปภาพสามารถเข้าใจได้ทันที</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch